

ผนวก ก.

(สำเนา)

ประมวลระเบียบการตำรวจ ภาค ๒
ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี เล่ม ๒ ลักษณะที่ ๒๓
การแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์

.....

ข้อ ๑. กระทรวงมหาดไทยได้วางระเบียบเกี่ยวกับการให้ข่าวราชการหรือให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ไว้เป็นหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้.

ก. เรื่องที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง

(๑) ในส่วนกลาง ให้อธิบดีเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ และให้พิจารณาว่าจะควรมอบอำนาจให้ใคร ให้สัมภาษณ์ด้วยหรือไม่ถ้าเห็นสมควรมอบอำนาจก็ให้มอบกันไว้เป็นหลักฐาน

(๒) ในส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจ ผู้กำกับการ หรือผู้รักษาการแทน เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ แต่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงอันจะพึงเปิดเผยได้

ข. เรื่องที่เกี่ยวข้องนโยบาย

ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้แล้ว และได้ดำเนินการไปแล้ว ให้อธิบดีคนเดียว เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมซึ่งตนรับผิดชอบ

ค. เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำวัน

ควรมีปรากฏว่าในปัจจุบันนี้เมื่อมีคดีเกิดขึ้นในท้องที่ใด หนังสือพิมพ์ มักจะไปขอข่าวจากสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ เพื่อให้การให้ข่าวแก่หนังสือพิมพ์ได้เป็นไปโดยถูกต้องสมควรมุ่งหมายของทางราชการ และให้ประชาชนได้ทราบข่าวที่ไม่คลาดเคลื่อนจากความจริง จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในกรมตำรวจเป็นผู้ให้ข่าวแก่หนังสือพิมพ์ ดังต่อไปนี้.-

สารวัตรใหญ่แล้วแต่กรณี ผู้บังคับกอง หัวหน้าสถานี หรือผู้รักษาการแทนขึ้นไปเป็นผู้ให้ข่าวแก่หนังสือพิมพ์ได้ ในคดีฆาตกรรมและคดีอุกฉกรรจ์ หรือเหตุพิเศษอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ให้หลักเกณฑ์ที่จำกัดไว้ คือห้ามมิให้ให้ข่าวดังต่อไปนี้

(๑) ข้อความที่จะทำให้เกิดการเสียหายแก่ทางราชการหรือรูปคดี

(๒) เรื่องที่เกี่ยวกับคำสั่งให้ปฏิบัติในหน้าที่อื่นเป็นระเบียบการภายในและคำสั่งหรือระเบียบการใด ๆ ที่ถือว่าเป็นความลับ

(๓) เรื่องที่เกิดการเสียหายแก่ผู้อื่นทางชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ความผิดฐานหมิ่นประมาท และเรื่องอื่น ๆ ที่น่าอับอาย

(๔) คดีที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนยังไม่เสร็จ เช่น
แนวการสืบสวนสอบสวน จับกุม ตรวจคน และการรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นต้น

(๕) เหตุการณ์หรือเรื่องราว ซึ่งถ้าหากเปิดเผยต่อประชาชนอาจเป็นแบบ
ที่บุคคลอื่นจะถือเอาเป็นตัวอย่างในการกระทำขึ้นอีก เช่น แผนประทุษกรรมต่าง ๆ
ของคนร้าย หรือวิธีการ ที่แสดงถึงการฉ้อโกง การกระทำผิดวินัยาตกรรม และวิธีการ
อันชั่วร้ายอื่น ๆ

(๖) ข้อความซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งอาจจะทำ
ให้บุคคลอื่นรู้จักตัว ชื่อตัว ชื่อสกุล ของเด็กหรือเยาวชน รูปถ่ายหรือการถ่ายรูปเด็ก หรือ
เยาวชน รูปถ่าย หรือการถ่ายรูปเด็กหรือเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระทำการอันกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิดหรือข้อความแสดงถึงสถานที่อยู่หรือโรงเรียนของเด็กหรือเยาวชนนั้น

แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรมตำรวจ มีหน้าที่รวบรวม
และแสดงข่าวแก่ชาวของกรมตำรวจ คอหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือประชาชน
ทั่วไป

หน่วยงานใดในกรมตำรวจมีข่าวที่ควรแถลงขอเท็จจริง หรือที่ประชาชนควร
ได้ทราบ โดยผ่านทางหนังสือพิมพ์หรือผ่านทางวิทยุกระจายเสียง ให้รวบรวมเสนอไปถึง
แผนกประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการกรมตำรวจ ก่อน ๑๐.๐๐ น. ทุกวัน

ส่วนข่าวอื่นใดนอกจากที่กองต่าง ๆ รวบรวมส่งมา ถ้าผู้แทนหนังสือพิมพ์
หรือผู้ใดต้องการจะทราบ ก็ให้เจ้าหน้าที่ข่าวแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม
ตำรวจ ทักตอสืบถามได้โดยตรง และให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก

ข้อ ๒. ในเขตตำรวจนครบาลและภูธร เฉพาะคดีที่ผู้กระทำผิดแต่งเครื่องแบบ
ทหาร หรือตำรวจ กระทำความผิดอาญาที่ร้ายแรง ให้สารวัตร ผู้บังคับกอง หัวหน้าสถานี
หรือผู้รักษาการแทนรายงานรายละเอียดเป็นหนังสือเสนอไปยัง แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงาน
เลขาธิการกรมตำรวจ โดยควนอีกส่วนหนึ่ง และถ้าจับตัวผู้กระทำผิดได้หรือได้ของหายคืน
ก็ให้รายงานเพิ่มเติมด้วย

ข้อ ๓. เมื่อปรากฏว่ามีข่าวใด ๆ จะเป็นข่าวที่โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ดี
ข่าวลือก็ดี อาจจะทำให้เกิดการเสียหาย หรือเสื่อมเสียแก่หน่วยราชการและประเทศชาติ
แล้ว คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่า ให้อธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยราชการหรือองค์การนั้น ๆ
เป็นผู้รับผิดชอบจัดการปฏิเสธข่าว หรือแก้ข่าวนั้นเสีย จะโดยวิธีให้สัมภาษณ์ แก่ผู้สื่อข่าว

หนังสือพิมพ์หรือแถลงข่าจแจ้งแก่ประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงหรือข่าจแจ้งผ่านกรมประชาสัมพันธ์
ก็ได้ตามควรแก่กรณี และสามารถจะฟ้องร้องผู้กระทำผิดได้ก็ให้จัดการดำเนินคดีต่อไป
การแกขาวหรือปฏิเสขขาวนี้เฉพาะภายในราชการตำรวจให้ปฏิบัติดังนี้.-

(๑) ขาวที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการหรือเกี่ยว แก่หน่วยราชการตำรวจ ให้
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยราชการ หรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลที่เป็นขาวนั้นรวบรวมหลักฐาน
ขอเท็จจริงและเห็นผลในการแกขาวหรือปฏิเสขขาว พร้อมควยหลักฐานแหล่งที่มาของขาวนั้น
ส่งแผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรมตำรวจ ๒ ชุด โดยควน

(๒) การแกหรือปฏิเสขขาวตาม (๑) ในกรณีเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ให้
แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรมตำรวจ คัดตอส่งเรื่องให้ศูนย์แทนกรมตำรวจ
ในคณะกรรมการโฆษณาแถลงขาวของรัฐบาลดำเนินการ โดยควน

การแถลงแกขาวนี้ถือว่เป็น เรื่องที่ต้องปฏิบัติโดยรีบควนที่สุด หากการคัดตอ
ขอทราบขอเท็จจริงจากบุคคลหรือหน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคก็ให้รีบคัดตอกับทาง
โทรเลขหรือวิทยุ

.....

หมายเหตุ แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรมตำรวจ ได้เปลี่ยนแปลงเป็น
กองกำกับการ ๒ สำนักงานเลขาธิการกรมตำรวจ ตาม พ.ร.ฎ. แบ่งส่วน
ราชการกรมตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘

(สำเนา)

ที่ ๐๕๐๑/๔๕๕๖

ผบช.น., ก.ภ., จตร. และ ทนท. ที่ชั้นตรงต่อ ตร. ทุกหน่วยงาน

ควยปรากฏว่าชาวที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ รายวัน ทั้งที่เกี่ยวกับหน่วยราชการ ตำรวจกิติ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกิติ เจ้าของหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา ของบุคคลที่เป็นชาวมักปลอญปละละเลยไม่ปฏิบัติตามประมวลระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี เล่ม ๒ ภาค ๒ ลักษณะที่ ๒๗ ว่าควยการแกขาว ส่วนมากต้องรอนกว่าหน่วยเหนือ เช่น กองกลาง ป.มหาดไทย สำนักงานนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือแผนกประชา สัมพันธ์ ลข. ๑๖ หรือคดีขาวที่วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตำรวจให้สืบสวนสืบแจงจึงจะทำกัน และ ปรากฏว่าแต่ละเรื่องทีแผนกประชาสัมพันธ์ ลข. ๑๖ ส่งไปให้สืบสวนขอเท็จจริงเพื่อตอบ กองกลาง ป.มหาดไทย หรือแอลงแกขาวนั้น กว่าจะได้รับก็กินเวลาเป็นเดือน ๆ ก็มี ซึ่งเป็นการล่าช้ามากไม่ทันต่อเหตุการณ์ อันอาจจะทำให้ประชาชนเจ้าใจคลาดเคลื่อนต่อ ความเป็นจริงไป และอาจเป็นผลนำความเสื่อมเสียมาสู่กรมตำรวจได้

ฉะนั้น ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด หรือให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยราชการ หรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลที่เป็นชาววิบบรรวม หลักฐานขอเท็จจริงและเหตุผลในการแก้ไข หรือปฏิเสธขาว พรอมควยหลักฐานแห่งที่มา ของขาวนั้น ส่งแผนกประชาสัมพันธ์ ลข. ๒ ชุด โดยควนทุกครั้ง หากปรากฏว่าหน่วยใด บกพรอง จะพิจารณาทัณฑ์ตามควรแก่กรณีทุกรายไป

(ลงชื่อ) พล.ท.อ. ป. รุจิรวงศ์

(ประเสริฐ รุจิรวงศ์)

อ.ตร.

๒๔ ก.ค. ๒๕๑๐

หมายเหตุ

แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรมตำรวจ ได้เปลี่ยนสภาพเป็น กองกำกับการ ๒ สำนักงานเลขาธิการกรมตำรวจ ตาม พ.ร.ฎ. แบ่งส่วน ราชการกรมตำรวจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๕